
Nd. 94. Fyrirspurn
til atvinnumálaráðherra út af störfum skilanefndarinnar í þrotabúi Síldareinka- 
sölu Islands.

Frá Jóhanni Jósefssyni.
Er skilanefnd síldareinkasölunnar ennþá starfandi?
Ef svo er, hvað dvelur störf nefndarinnar og það, að endanleg gjaldþrota- 

skipti fari fram?
Hve miklu nema laun skilanefndarmannanna frá bvrjun og eiga þau að 

haldast óbreytt um óákveðinn tíma?
Hversu marga starfsmenn hefir nefndin liaft á launum síðan liún var sett 

á stofn í desembermánuði árið 1931?
Hverjir eru það og hvað liafa þeir fengið samtals i laun hver frá byrjun?
Hvað eru margir menn ennþá á launum hjá nefndinni og hverjir eru það?
Hvað líður skaðabótamálum þeim, sem skilanefndin fór í við sænska síld- 

arkaupendur ?
Er það komið í ljós, hve m ikið er tapað af þeirri ca. einni m illjón króna, 

sem ríkissjóður og Landsbankinn áttu hjá síldareinkasölunni ?


